

รายงานผลการฝึกอบรม

๑. ข้าพเจ้า นางพัชรภรณ์ ผันอากาศ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๓. ระยะเวลาในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมสังเกตการณ์
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเวลารวมทั้งสิ้น ๒๓ วัน
๔. สถานที่ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๕. วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐาน การบริหารงานสาธารณสุขของ
ท้องถิ่น และทัศนคติ ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามกรอบของตำแหน่งสายงานได้อย่างถูกต้อง
๖. งบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)
๑	ค่าลงทะเบียน	๓๔,๐๐๐
๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง	๔๘๐
๓	ค่าที่พัก	๑,๖๐๐
๔	ค่าพาหนะ	๕,๓๑๒
	รวมทั้งสิ้น (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)	๔๑,๓๙๒

๗.สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการฝึกอบรม

สรุปได้เป็น ๓๖ หัวข้อ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๒ วัน (วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) พอสังเขป
ดังนี้

หัวข้อที่ ๑ สันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จินตนา ติยะรังสีนุกูล นักวิชาการอิสระ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง และ
กฎหมายกระจายอำนาจ โดย นายปิติพงษ์ บัวไชยา ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นผู้บรรยายและให้
ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดชอบทางละเมิด และ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย อาจารย์อลงกรณ์ นุกุลรักษ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัล Gen Y Digital
warrior โดย อาจารย์ชาติชาย สุทธาเวช นักวิชาการอิสระ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๕ ทักษะและความสามารถในการใช้ดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ
(Digital Literacy) โดย นายเดชรัตน์ ไตรโคภค นักวิชาการอิสระ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๖ การยึดมั่นในความถูกต้อง คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการปฏิบัติงาน โดย
อาจารย์พิทักษ์กิติ อังศุสิงห์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย พันจ่าอากาศเอกศักดิ์ชัย จีรังสวัสดิ์ เป็นผู้บรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๘ ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ปัญหา และการพัฒนางานอย่างมืออาชีพ โดย อาจารย์ ดร.ภัทรพล โพธิ์ภัทร เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๙ การขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอน “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” โดย อาจารย์บัณฑิต ตั้งเจริญดี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๐ แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดย นายวิเชษฐ จินานุรักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.เชียงรากน้อย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๑ ความรู้ว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุข นายวิเชษฐ จินานุรักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.เชียงรากน้อย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย อาจารย์เอ็นดู โชติกุล สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๓ ระเบียบเบิกจ่ายแนวทางที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข โดย อาจารย์เอ็นดู โชติกุล สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๔ ระบาดวิทยา การควบคุมและส่งเสริมป้องกันโรค โดย อาจารย์ กาญจนวรรณ บัวจันทร์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๕ การส่งเสริมสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วม โดย อาจารย์ประกาส เปล่งพานิชย์ และ อาจารย์สุภัทธานิชฐ์ นันชัยวงศ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๖ การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดย อาจารย์ศราวุธ มณีวงศ์ เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญงาน ทม.เขาสามยอด จ.ลพบุรี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๗ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย อาจารย์สุภาพรรณ พยาบาล เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๘ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพิบาล โดย อาจารย์สุชาติ สุขเจริญ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๙ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย อาจารย์สิทธิกร ปานพุ่ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๔ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๐ ภารกิจด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อาจารย์ธัญยศ รัตนปรีชาชัย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๑ การส่งเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย โดย อาจารย์จุฑารัตน์ พงษ์สิน และอาจารย์เกศกมล ทองดี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๒ แนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดย อาจารย์กาญจนารวรรณ บัวจันทร์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๓ สัมมนาประชากรศาสตร์เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุข สุขชุมชน โดย อาจารย์ประกาส เปล่งพานิชย์ และ อาจารย์สุภัทรานิษฐ์ นันทชัยวงศ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๔ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย นายวิเชษฐ จินานุรักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.เขียงรากน้อย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๕ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด โดย อาจารย์จตุพร พันระเกษม เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๖ สัมมนาการวางแผน ติดตาม และนิเทศงาน โดย อาจารย์ประกาส เปล่งพานิชย์ และ อาจารย์สุภัทรานิษฐ์ นันทชัยวงศ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๗ การวิเคราะห์การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๘ การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๙ แนวทางขับเคลื่อนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดย อาจารย์ขวัญใจ แจ่มทิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.บึงยี่โถ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๐ ระเบียบและแนวทางในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขของ อปท. โดย อาจารย์สุจิตรา ดาวเรือง เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๑ การบริการอนามัยแม่และเด็ก โดย อาจารย์วรางคณา เลี้ยงตน เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๒ การส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดย อาจารย์เกศกมล ทองดี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๓ แนวทางการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ EMS ของ อปท. โดย นายธีรศักดิ์ บุญครอบ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๔ การบริหารศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดยาเสพติด โดย อาจารย์รัตนา ดีปัญญา สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๕ การตอบโต้ภัยพิบัติทางการแพทย์ด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) โดย อาจารย์ประกาส เปล่งพานิชย์ และ อาจารย์สุภัทรานิษฐ์ นันทชัยวงศ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๖ ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย พันจ่าอากาศเอกศักดิ์ชัย จีรังสวัสดิ์ เลขานุการนายก อบต.บ้านฉาง และคณะ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (จำนวน ๒ วัน) ดังนี้
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ช่วงเช้า ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึก
รักชาติ” สถานที่ศึกษาดูงาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงานหัวข้อ “การดำเนินงาน
และการบริหารจัดการการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ”

สถานที่ศึกษาดูงาน ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ช่วงเช้า ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานหัวข้อ การบริหารจัดการ
และการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่

สถานที่ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว อำเภอนาทม จังหวัดดลบุรี

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงานหัวข้อ การจัดตั้งและ
การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงานสะอาดบ้านคลองโพธิ์

สถานที่ศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงานสะอาดของประชาชนบ้านคลองโพธิ์ ตำบล
คลองโพธิ์ อำเภอนาทม จังหวัดดลบุรี

๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข

จากการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ได้รับความรู้ คำแนะนำ
ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ นำไปพัฒนาท้องถิ่นและองค์กร
ของตนเอง สามารถสรุปประโยชน์ที่ได้รับได้ ดังต่อไปนี้

๑) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านวิชาการ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จากคณาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีความรู้
ลึกซึ้ง มีประสบการณ์มากมายหลากหลาย ทั้งจากองค์กรของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหา หรือการสั่งการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
บ้านเมือง ในปัจจุบัน

๓) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถหาคำตอบที่ไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน ให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้รับ
คำตอบที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร
ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะมีความจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการต่อไปในอนาคต

๔) ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้หน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วม
ในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และการมีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึง
การนำความรู้ ที่ได้รับไปต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดการบูรณาการ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสังคม ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๕) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการที่สำคัญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และหลักการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในทุกภาคส่วนและทุก

ระดับสายการบังคับบัญชา เช่น “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” “การรู้เขา รู้เรา” “ครองตน ครองคน ครองงาน” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รู้จักหลักการที่มีเหตุผล รู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยปัญญาและค้นคว้าหาความรู้ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมท่านอื่น ๆ

๖) ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในระหว่างฝึกอบรมร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถต่อยอด เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันที่แข็งแกร่งได้ในอนาคต โดยมีผู้ประสานงานทำหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยง และขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๗) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงการปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองและท้องถิ่นตามยุคสมัย การคิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า และพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ทั้งด้านการบริการ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการต่าง ๆ

๘) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวทางและกระบวนการบริหารงานอย่างมีระบบ ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดการดำเนินงานอย่างมีระบบ แบบแผนชัดเจน สามารถตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน ตลอดจนมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน การสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมของท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๙) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และได้ฝึกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเลือกใช้ เทคโนโลยี มาใช้อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองได้อย่างมาก เช่น การฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนสมาร์ตโฟน เป็นต้น

๑๐) ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การรักษาสุขภาพและเข้าร่วมฝึกการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ให้ร่างกายตนเองแข็งแรงทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้นแล้ว ยังจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

๑๑) ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การดำเนินการ พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นพื้นที่ต้นแบบของการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขจากกระทรวง สาธารณสุข สู่การดูแลของท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นต้นแบบแนวทางเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศได้

๑๒) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์ ให้ มีความสุขในสังคมทุกระดับชั้น เช่น ในครอบครัว สังคมในที่ทำงาน ชุมชนต่าง ๆ เมือง ประเทศ และสังคมโลก ซึ่งทุกสังคมนั้น ไม่ว่าผู้คนในสังคมจะมีความแตกต่างกันในเรื่องลัทธิ ความเชื่อ ศาสนา ระบบการปกครอง แต่ โดยเนื้อแท้แล้ว ทุกสังคมต่างก็ปรารถนาให้ผู้คนในสังคมของตนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

การนำไปสู่การพัฒนา

๑) สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาแนวทางการดำรงชีวิตของตนเองให้มีความสุขอย่าง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาและศาสนาที่แต่ละคนนับถือได้อย่างถูกต้อง ไม่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

๒) สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางการประกอบการพิจารณาตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อพัฒนา องค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นคงยั่งยืน

๓) สามารถวางแผนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

๔) สามารถพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้อำนวยความสะดวกและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและเจ้าหน้าที่ในองค์กร

๕) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ รวมถึงหลักวิชาการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนนำไปสู่การถูกตรวจสอบ และชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ในภายหลัง

๖) สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการการบริหารงาน เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ โดยการนำเอาเทคนิคหรือเครื่องมือทางการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาใช้ช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการปฏิบัติที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนี้วิชาการสาธารณสุข

(รายละเอียดตามเอกสาร QR Code แนบท้าย)

เอกสารการอบรมฯ เข้าได้ทาง link E- Book:

<https://qr.me-qr.com/SbL&qWef>



ภาพประกอบการฝึกอบรม
หลักสูตร นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๘
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย







ผู้จัดทำ

พัชราภรณ์

(นางพัชราภรณ์ ผั่นอากาศ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ให้ประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางพัชราภรณ์ ฝั้นอกาศ

ได้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร

นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๘

ขอให้ความสุข ความเจริญ เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อจรรโลงประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๘

(นายณฤช ไชยชาติเลิศ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นางพัชราภรณ์ ฝั้นอกาศ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายประเสริฐ สุภัคพงษ์กุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น



รายงานผลการฝึกอบรม

หลักสูตรนักรักษาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๘
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ของ

นางสาวรัชชา กองมา

ตำแหน่ง นักรักษาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รายงานผลการฝึกอบรม

.....

๑. ข้าพเจ้า นางสาวรัชชา กองมา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๓. ระยะเวลาในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมสังเกตการณ์
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเวลารวมทั้งสิ้น ๒๓ วัน
๔. สถานที่ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๕. วัตถุประสงค์ในการเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐาน การบริหารงานสาธารณสุขของ
ท้องถิ่น และทัศนคติ ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามกรอบของตำแหน่งสายงานได้อย่างถูกต้อง
๖. งบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)
๑	ค่าลงทะเบียน	๓๔,๐๐๐
๒	ค่าที่พัก	๑,๖๐๐
๔	ค่าพาหนะ	๕,๖๔๘
	รวมทั้งสิ้น (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)	๔๑,๒๔๘

๗.สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการฝึกอบรม

สรุปได้เป็น ๓๖ หัวข้อ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๒ วัน (วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) พอสังเขป
ดังนี้

หัวข้อที่ ๑ สันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จินตนา ติยะรังสีนุกูล นักวิชาการอิสระ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง และ
กฎหมายกระจายอำนาจ โดย นายปิติพงษ์ บัวโชยา ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้
เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดชอบทางละเมิด และข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดย อาจารย์อลงกรณ์ นุกุลรักษ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัล Gen Y Digital
warrior โดย อาจารย์ชาติชาย สุทธาเวช นักวิชาการอิสระ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๕ ทักษะและความสามารถในการใช้ดิจิทัลสำหรับข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy) โดย นายเดชรัตน์ ไตรโภาค นักวิชาการอิสระ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๖ การยึดมั่นในความถูกต้อง คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการปฏิบัติงาน โดย อาจารย์พิทักษ์กิติ อังศุสิงห์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย พันจ่าอากาศเอกศักดิ์ชัย จิรังสวัสดิ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๘ ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ปัญหา และการพัฒนางานอย่างมืออาชีพ โดย อาจารย์ ดร.ภัทรพล โพธิ์ภัทร เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๙ การขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอน “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” โดย อาจารย์บัณฑิต ตั้งเจริญดี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๐ แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดย นายวิเชษฐ จินานุรักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.เชียงรากน้อย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๑ ความรู้ว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุข นายวิเชษฐ จินานุรักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.เชียงรากน้อย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย อาจารย์เอ็นดู โชติกุล สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๓ ระเบียบเบิกจ่ายแนวทางที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข โดย อาจารย์เอ็นดู โชติกุล สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๔ ระบาดวิทยา การควบคุมและส่งเสริมป้องกันโรค โดย อาจารย์ กาญจนาวรรณ บัวจันทร์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๕ การส่งเสริมสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วม โดย อาจารย์ประกาศ เปล่งพานิชย์ และ อาจารย์สุภัทธานิชช์ นันชัยวงศ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๖ การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดย อาจารย์ศราวุธ มณีวงศ์ เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญงาน ทม.เขาสامยอต จ.ลพบุรี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๗ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย อาจารย์สุภาพรรณ พยาบาล เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๘ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดย อาจารย์สุชาติ สุขเจริญ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๑๙ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย อาจารย์สิทธิกร ปานพุ่ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๔ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๐ การกิจด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อาจารย์ฐนยศ รัตนปรีชาชัย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๑ การส่งเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย โดย อาจารย์จุฑารัตน์ พงษ์สิน และอาจารย์เกศกมล ทองดี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๒ แนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดย อาจารย์กาญจนาวรรณ บัวจันทร์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๓ สัมมนาประชากรศาสตร์เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุขชุมชน โดย อาจารย์ประกาส เปล่งพานิชย์ และ อาจารย์สุภัทธานิชช์ นันชัชวงศ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๔ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย นายวิเชษฐ จินานุรักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.เชียงรากน้อย เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๕ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด โดย อาจารย์จตุพร พันธะเกษม เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๖ สัมมนาการวางแผน ติดตาม และนิเทศงาน โดย อาจารย์ประกาส เปล่งพานิชย์ และ อาจารย์สุภัทธานิชช์ นันชัชวงศ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๗ การวิเคราะห์การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๘ การจัดทำโครงการ การบริหารโครงการ โดย ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๒๙ แนวทางขับเคลื่อนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดย อาจารย์ขวัญใจ แจ่มทิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.บึงยี่โถ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๐ ระเบียบและแนวทางในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขของ อปท. โดย อาจารย์สุจิตรา ดาวเรือง เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๑ การบริการอนามัยแม่และเด็ก โดย อาจารย์วรางคณา เลี้ยงตน เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๒ การส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดย อาจารย์เกศกมล ทองดี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๓ แนวทางการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ EMS ของ อปท. โดย นายธีรศักดิ์ บุญครอบ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๔ การบริหารศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดยาเสพติด โดย อาจารย์รัตนา ตีปัญญา สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๕ การตอบโต้ภัยพิบัติทางการแพทย์ด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) โดย อาจารย์ประกาส เปล่งพานิชย์ และ อาจารย์สุภัทธานิชช์ นันชัยวงศ์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

หัวข้อที่ ๓๖ ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดย พันจ่าอากาศเอกศักดิ์ชัย จิรังสวัสดิ์ เลขาธิการนายก อบต.บ้านฉาง และคณะ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (จำนวน ๒ วัน) ดังนี้

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ช่วงเช้า ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกรักชาติ” สถานที่ศึกษาดูงาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงานหัวข้อ “การดำเนินงานและการบริหารจัดการการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ”

สถานที่ศึกษาดูงาน ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ช่วงเช้า ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศึกษาดูงานหัวข้อ การบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่

สถานที่ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว อำเภotáวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงานหัวข้อ การจัดตั้งและการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงานสะอาดบ้านคลองโพธิ์

สถานที่ศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพลังงานสะอาดของประชาชนบ้านคลองโพธิ์ ตำบลคลองโพธิ์ อำเภotáวุ้ง จังหวัดลพบุรี

๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข

จากการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ได้รับความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ นำไปพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรของตนเอง สามารถสรุปประโยชน์ที่ได้รับได้ ดังต่อไปนี้

๑) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านวิชาการ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จากคณาจารย์ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีความรู้ลึกซึ้ง มีประสบการณ์มากมายหลากหลาย ทั้งจากองค์กรของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินใจแก้ไขปัญหา หรือการสั่งการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน รวดเร็วทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง ในปัจจุบัน

๓) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถหาคำตอบที่ไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน ให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้รับคำตอบที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะมีความจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการต่อไปในอนาคต

๔) ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้หน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และการมีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการนำความรู้ ที่ได้รับไปต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดการบูรณาการ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๕) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการที่สำคัญที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลักการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในทุกภาคส่วนและทุกระดับสายการบังคับบัญชา เช่น “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” “การรู้เขา รู้เรา” “ครองตน ครองคน ครองงาน” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รู้จักหลักการที่มีเหตุผล รู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยปัญญาและค้นคว้าหาความรู้ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมท่านอื่น ๆ

๖) ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการทำงานร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถต่อยอด เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันที่แข็งแกร่งได้ในอนาคต โดยมีผู้ประสานงานทำหน้าที่ประสานงานเชื่อมโยงและขับเคลื่อนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๗) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงการปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองและท้องถิ่นตามยุคสมัย การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ทั้งด้านการบริการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ

๘) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวทางและกระบวนการบริหารงานอย่างมีระบบ ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดการดำเนินงานอย่างมีระบบ แบบแผนชัดเจน สามารถตรวจสอบการทำงานได้ทุกขั้นตอน ตลอดจนมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมของท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๙) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และได้ฝึกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเลือกใช้เทคโนโลยี มาใช้อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองได้อย่างมาก เช่น การฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนสมาร์ตโฟน เป็นต้น

๑๐) ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การรักษาสุขภาพและเข้าร่วมฝึกการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ให้ร่างกายตนเองแข็งแรงทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้นแล้ว ยังจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

๑๑) ผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การดำเนินการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นพื้นที่ต้นแบบของการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข สู่การดูแลของท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นต้นแบบแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศได้

๑๒) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ แนวทางการของการดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์ ให้มีความสุขในสังคมทุกระดับชั้น เช่น ในครอบครัว สังคมในที่ทำงาน ชุมชนต่าง ๆ เมือง ประเทศ และสังคมโลก

ซึ่งทุกสังคมนั้น ไม่ว่าผู้คนในสังคมจะมีความแตกต่างกันในเรื่องลัทธิ ความเชื่อ ศาสนา ระบบการปกครอง แต่โดยเนื้อแท้แล้ว ทุกสังคมต่างก็ปรารถนาให้ผู้คนในสังคมของตนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

การนำไปสู่การพัฒนา

๑) สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาแนวทางการดำรงชีวิตของตนเองให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาและศาสนาที่แต่ละคนนับถือได้อย่างถูกต้อง ไม่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

๒) สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางการประกอบการพิจารณาตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศอย่างมั่นคงยั่งยืน

๓) สามารถวางแผนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

๔) สามารถพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม มาใช้อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและเจ้าหน้าที่ในองค์กร

๕) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ รวมถึงหลักวิชาการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนนำไปสู่การถูกตรวจสอบ และข้อมูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง ๆ ในภายหลัง

๖) สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการการบริหารงาน เพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวะการณ์ดังกล่าวได้ โดยการนำเอาเทคนิคหรือเครื่องมือทางการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาใช้ช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการปฏิบัติที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร พร้อมกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนักรักษาการสาธารณสุข

(รายละเอียดตามเอกสาร QR Code แนบท้าย)

เอกสารการอบรมฯ เข้าได้ทาง link E- Book:

<https://qr.me-qr.com/SbL&qWef>



ภาพประกอบการฝึกอบรม
หลักสูตร นักวิชาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๘
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย













นางสาวรัชยา กองมา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ให้ประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวรัชชยา กองมา

ได้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร

นันทนาการสาธารณสุข รุ่นที่ ๑๘

ขอให้ความสุข ความเจริญ เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อจรรโลงประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ใ้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๘

(นายณัฏฐา โฆษาศิไลย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำเนาถูกต้อง

๔

(นางสาวรัชชยา กองมา)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายประเสริฐ สักครพงษ์กุล)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น